



# รายงานประเมินผลตรงการเดินการกุศล ราชมณฑลสุวรรณภูมิสัมพันธ์ ครั้งที่ 13



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้ดำเนินการจัดโครงการเดินการกุศล “ราชมงคลสุวรรณภูมิสัมพันธ์ ครั้งที่ 13” วันเสาร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ.2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และรายได้จากการเดินการกุศลครั้งนี้ จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และสร้างความสามัคคีในดำเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่างคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ส่วนราชการต่างๆ และประชาชนทั่วไป

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้น โดยรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดโครงการฯ และประเมินขั้นตอนการดำเนินงานรวมถึงข้อเสนอแนะ ทั้งนี้เพื่อนำผลการประเมินดังกล่าวมาพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานในครั้งถัดไป

กุมภาพันธ์ 2563  
จัดทำโดย  
คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร	1
ผลการประเมินโครงการเดินการกุศล	3
- ผลการประเมินโครงการเดินการกุศลในภาพรวม	4
- ผลการประเมินโครงการในส่วนของแขกรับเชิญ	6
- ผลการประเมินโครงการในส่วนของผู้บริหาร	8
- ผลการประเมินโครงการในส่วนของอาจารย์/เจ้าหน้าที่	10
- ผลการประเมินโครงการในส่วนของประชาชนทั่วไป	12
- ผลการประเมินโครงการในส่วนของนักศึกษา	13
รายรับและค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	17
ภาคผนวก	18

ตารางที่ 1	แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ตอบแบบสอบถาม	4
ตารางที่ 2	แสดงความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการดำเนินงานด้านต่างๆ	5
ตารางที่ 3	แสดงข้อเสนอแนะ	6
ตารางที่ 4	แสดงข้อมูลทั่วไปในส่วนของแขกรับเชิญที่ตอบแบบสอบถาม	6
ตารางที่ 5	แสดงความพึงพอใจของแขกรับเชิญต่อการดำเนินงานด้านต่างๆ	7
ตารางที่ 6	แสดงข้อมูลทั่วไปในส่วนของผู้บริหารที่ตอบแบบสอบถาม	8
ตารางที่ 7	แสดงความพึงพอใจของผู้บริหารต่อการดำเนินงานด้านต่างๆ	9
ตารางที่ 8	แสดงข้อมูลทั่วไปในส่วนของอาจารย์/เจ้าหน้าที่ที่ตอบแบบสอบถาม	10
ตารางที่ 9	แสดงความพึงพอใจของอาจารย์/เจ้าหน้าที่ต่อการดำเนินงานด้านต่างๆ	11
ตารางที่ 10	แสดงข้อมูลทั่วไปในส่วนของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม	12
ตารางที่ 11	แสดงความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานด้านต่างๆ	12
ตารางที่ 12	แสดงข้อมูลทั่วไปในส่วนของนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม	13
ตารางที่ 13	แสดงความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการดำเนินงานด้านต่างๆ	14
ตารางที่ 14	ตารางเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการจัดงานด้านต่างๆ ของผู้ตอบแบบ ประเมิน ประจำปี พ.ศ.2561 และ พ.ศ.2563	15
ตารางที่ 15	ตารางเปรียบเทียบข้อเสนอแนะในการจัดงานด้านต่างๆ ของผู้ตอบแบบประเมิน ประจำปี พ.ศ.2561 และ พ.ศ.2563	16
ตารางที่ 16	แสดงรายรับจากการดำเนินงานโครงการเดินการกุศล “ราชมงคลสุวรรณภูมิ สัมพันธ์ ครั้งที่ 13”	17
ตารางที่ 17	แสดงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการเดินการกุศล “ราชมงคลสุวรรณภูมิ สัมพันธ์ ครั้งที่ 13”	17

